



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 หน้า 6 มูลค่าข่าว .-

กรุงเทพฯ
บุกความพิเศษ
● สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

วิจัย-นวัตกรรม กับทิศทางพัฒนาประเทศ

ในปี 2562 ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมครั้งสำคัญ ทั้งในมิติของการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่ออนาคต

โดยได้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมถึงปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของ “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย” (สกว.) มาเป็น “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)”

เพื่อรับภารกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) ของประเทศ ให้ครอบคลุมทุกสาขา การวิจัยและวิทยาการทุกแขนง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบาย สาธารณะและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว.ให้ทัศนะว่า ระบบงานวิจัยเดิม มีหน่วยงานดูแลงานวิจัยหลายหน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานต่างก็มีทิศทางของตัวเอง ไม่มีการเชื่อมโยงและประสานงานกันเท่าที่ควร แต่ละหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงบบฯแล้วไปทำงานวิจัยที่ตัวเองให้ความสำคัญ

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราไม่เห็นภาพรวมว่าทิศทางงานวิจัยของประเทศ กำลังขยับไปในทิศทางไหน หรือกำลังทำอะไรอยู่บ้าง ตรงนี้ทำให้ไม่ทราบว่าจะประเทศไทยได้มีการลงทุนในเรื่องงานวิจัยมากน้อยขนาดไหน เหมือนต่างคนต่างพายเรือของตัวเองไปในทิศทางที่ต่างกัน มันจึงเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการควมรวม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับระบบการวิจัยใหม่

ในส่วนของระบบวิจัยใหม่จะมีฝ่าย ที่เรียกว่า**สถานโยบาย** เป็นหน่วยสำคัญ ทำหน้าที่กำหนดหรืออนุมัติทิศทางงานวิจัยที่ตอบโจทย์การ พัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทหรือแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อดีของระบบนี้คือ การสร้างความเชื่อมโยง เกิดการประสานงานกันทำให้งานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สามารถ หรือช่วยตอบทิศทางการพัฒนาประเทศได้ ในด้านวิธีการจะมีแผนงาน ด้าน ววน.เป็นตัวกำหนดทิศทาง

แม้จะย้ายเข้ามาในสู่ระบบใหม่ เรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยยังเป็นหัวใจสำคัญ เพราะเราเองก็ตั้งเป้าหมายว่างานวิจัยที่ลงทุนไปแล้วต้องถูกใช้ประโยชน์ ฉะนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยงบประมาณการวิจัยของรัฐเอง ควรจะให้ผลตอบแทนที่ไม่น้อยกว่า 2 เท่า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเห็น 5 เท่า หมายถึงว่าลงทุน 100 บาทได้ 500 ลงทุนล้านได้คืนได้มา 5 ล้าน นี่คือนี่ที่เราอยากไปให้ถึง

แต่การที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้ต้องมีกรอบแบบกลไกให้ เชื่อมต่อระหว่างงานวิจัยกับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม หรือแม้แต่ฝ่ายนโยบาย หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ซึ่งจะสัมพันธ์กับคำถามที่สำคัญก็คือ**การใช้ประโยชน์**

การใช้ประโยชน์จะเกิดได้ก็คือการทำงานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยที่ใช้ งานวิจัยที่ใช้แปลว่าทิศทางตั้งแต่ตอนทำแผนมันมีทิศทาง เพราะฉะนั้น การวิจัยอาจจะเกิดจากความสนใจของนักวิจัยนักวิชาการ หรืออาจจะ เป็นการเห็นปรากฏการณ์ใ้เห็นๆ แล้วมาตีความว่ามันคือปัญหาแล้วก็ วิจัยแต่มันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาก็ได้

ดังนั้น บทบาทสำคัญของ สกสว.คือ ต้องวิเคราะห์และประมวล ข้อมูลเหล่านี้มาเป็นแผนด้าน ววน. เอาไปช่วยตอบโจทย์หรือขับเคลื่อน แผนของประเทศได้ ควบคู่กับการดำเนินงานที่สอดคล้องตามพันธกิจ ของหน่วยงานที่ต้องทำวิจัยและความต้องการเชิงพื้นที่ความต้องการ ของสังคม ที่เรียกว่าเป็น Social Need หรือ Area Need โดยมี ทีมวิจัยเข้ามาช่วยในการสังเคราะห์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ นำมาทำ “วิจัยเชิงระบบ”

อย่างไรก็ตาม ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้มีแค่วิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรมแล้วจะก้าวข้ามได้ ต้องมีการทำงานกับภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งเป็น เรื่องที่ค่อนข้างท้าทาย ความยากของประเทศไทยอยู่ตรงการบูรณาการ กับภาคส่วนอื่นๆ ที่จะขยับไปด้วยกัน